

หน่วยงานกรมอนามัย.....

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน ข้อคิดเห็น
<p>กรมอนามัยมีภารกิจ ในการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี โดยมีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมสุขภาพ การจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้สุขภาพดี รวมทั้งการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนมีความรู้และทักษะในการดูแลตนเอง ครอบครัวและชุมชน รวมถึงตลอดจนถึงการสนับสนุนให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพและจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดีโดยถ้วนหน้า</p>						
<p>กระบวนการศึกษาวิจัย วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน</p> <p>๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีความรู้ความสามารถในการทำวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการภาคีเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการวิจัยและนวัตกรรมในระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ(NRMS: National Research Management System) ซึ่งเป็นระบบบริการจัดการงานวิจัยใหม่ ที่ทางสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติกำหนด</p>	<p>๑. มีแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้วิจัยและนวัตกรรม</p>	<p>๑. มีแผนแล้วไม่สอดคล้อง กับความต้องการของภาคีเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p>	<p>๑. สสำรวจความต้องการของภาคีเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> <p>๒. จัดทำแผนบูรณาการ วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (สสจ./สสอ./รพ สต.รพช./สถาบันวิชาการมหิตล /สพช./วช.)</p>	<p>สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ/ศูนย์จัดการความรู้ วิจัยและนวัตกรรม/คณะกรรมการ กพว. ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒</p>	<p>★</p>	<p>๑. มีการกำกับติดตามและประเมินผลผ่านระบบ NRMS และแจ้งเดือนเป็นหนังสือราชการ</p> <p>๒. นิเทศเสริมพลัง กำกับติดตาม และประเมินผล</p> <p>๓. ติดตามผ่านคณะกรรมการพัฒนาวิชาการ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
<p>กระบวนการบริหารงบประมาณ วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล ตามแผนการปฏิบัติงานและบรรลุเป้าหมาย การเบิกจ่ายในภาพรวมของกรมอนามัยและตามมติ ครม. ๒. เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน และสามารถ ดำเนินการได้ตามระยะเวลางบประมาณและรายละเอียด ต่างๆครบถ้วน ๓. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน/ ผลผลิต/กิจกรรมที่ได้วางแผนและได้รับการจัดสรร ถูกต้อง ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. มีมาตรการเร่งรัดการ เบิกจ่ายของกรม อนามัยและตามมติ กรม. โดยกำหนดเป็น ตัวชี้วัดหลักของ หน่วยงาน ๒. มีการรายงานผลการ เบิกจ่ายในระบบ DOC (Department Operation Center) และในที่ประชุมกรมทุก เดือน</p>	<p>๑. ผลการเบิกจ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามแผนและ เป้าหมายที่กำหนด ใน บางหน่วยงาน</p>		<p>ทุกหน่วยงาน ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒</p>	★	<p>๑. มีการจัดทำแผนการ เบิกจ่ายงบประมาณใน ระบบ DOC (Department Operation Center) ทุก วันที่ ๑๕ ของเดือน เจ้าหน้าที่จะติดตามผล การเบิกจ่ายของแต่ละ หน่วยงานว่ามีการ up load ผลการเบิกจ่ายขึ้น ทางเว็บไซต์ของ หน่วยงานหรือไม่ และ สรุปผล/รายงานผลให้ ผู้บริหารทราบ ๒. มีการจัดประชุมเพื่อ ติดตามเร่งรัด การ เบิกจ่ายทุกเดือน ๓. ปรับแผนการใช้จ่าย งบประมาณหากผลการ เบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย</p>

สถานะดำเนินการ

★ = ดำเนินการแล้วเสร็จ

X = ยังไม่ได้ดำเนินการ

P = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด

O = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ ๓๕๔ ชัยชนะ
(นายคณีย์ ชัยชนะ)
ตำแหน่ง รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน
วันที่ เดือน ปี.ค.
อธิบดีกรมอนามัย
๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๒